

BÁO CÁO

Tổng hợp trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Thực hiện Công văn số 72/ĐĐBQH-VP ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về việc đề nghị trả lời ý kiến và giải quyết kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 5283/UBND-TCD ngày 14 tháng 10 năm 2020 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa tiến hành kiểm tra, rà soát nội dung kiến nghị, phản ánh của cử tri để xử lý và trả lời cho cử tri được biết.

Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kết quả trả lời nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri, chi tiết theo Phụ lục đính kèm. / *m*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TCD, KTN, KGVX, KTTH (Hg).

2

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Trung

PHỤ LỤC:
NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 10,
QUỐC HỘI KHÓA XIV

(Kèm theo Báo cáo số **88/BC-UBND** ngày **25** tháng 11 năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)



Số TT	Đề mục, nội dung
1	<p style="text-align: center;">I. Lĩnh vực giao thông</p> <p>Nhiều cử tri có đất sản xuất gần đường Quốc lộ 28 đi qua trên địa bàn huyện Đắk Glong phản ánh: Việc thiết kế cao trình đường, hệ thống thoát nước trên tuyến đường này nhiều chỗ không phù hợp, do đó khi mưa đất và nước mưa tràn vào vườn cây, đất rẫy gây thiệt hại đến cây cối cũng như ảnh hưởng đến việc canh tác của người dân. Vì vậy, cử tri đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm tình trạng này và có phương án bồi thường cho người dân.</p> <p>Sở Giao thông vận tải trả lời:</p> <p>Quốc lộ 28 đoạn qua huyện Đắk Glong được thiết kế và đầu tư xây dựng trước năm 2004. Hiện nay, dọc trên tuyến đường này hình thành nhiều khu dân cư, người dân xây dựng nhà ở có cốt nền cao hơn mặt đường hiện hữu, làm ảnh hưởng đến việc thoát nước mặt đường, bên cạnh đó có một số trường hợp người dân tự ý san lấp vị trí, hạ lưu thoát nước để tạo mặt bằng sử dụng cho mục đích riêng, tự ý san lấp rãnh dọc đường để làm lối ra vào, mà không lấp đặt cống thoát nước làm tắc dòng chảy, gây ngập nước trên đường.</p> <p>Để đảm bảo giao thông trên tuyến được thông suốt, nâng cao tuổi thọ công trình, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, hàng năm Sở Giao thông vận tải thực hiện công tác sửa chữa, bảo trì Quốc lộ 28, trong đó có việc đầu tư, sửa chữa hệ thống thoát nước. Trong thời gian tới, các cấp, các ngành có liên quan cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân sinh sống dọc tuyến Quốc lộ 28 chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bên cạnh đó làm tốt công tác phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm san lấp hệ thống thoát nước trên tuyến.</p> <p>Tiếp thu kiến nghị của cử tri, thời gian tới Sở Giao thông vận tải tiếp tục rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí bảo trì để sửa chữa, tăng cường hệ thống thoát nước.</p>

III. Lĩnh vực đất đai, tài nguyên - môi trường	
2	<p>Cử tri Lê Trọng Vạn, bon Ting Wel Đom, xã Đắc Nia, thành phố Gia Nghĩa có ý kiến: Đất khu vực đối diện Trường Trần Văn Ôn không cho nhân dân làm thủ tục chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết.</p> <p>UBND thành phố Gia Nghĩa trả lời:</p> <p>Khu vực đất đối diện Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Văn Ôn, thuộc quy hoạch chi tiết đất giáo dục, nằm trong quy hoạch trung tâm xã Đắc Nia tại Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt Đề án quy hoạch chi tiết trung tâm xã Đắc Nia, thị xã Gia Nghĩa. Ngày 31/01/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa) ban hành Quyết định số 140/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm xã Đắc Nia, thị xã Gia Nghĩa. Trong đó, đã điều chỉnh khu vực đất đối diện Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Văn Ôn từ đất giáo dục thành đất ở kết hợp thương mại, đất giáo dục.</p> <p>Đề nghị ông Lê Trọng Vạn thực hiện đúng quy hoạch đã được phê duyệt, nếu đất của ông nằm trong khu vực đã được điều chỉnh thành đất ở kết hợp thương mại thì được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đúng theo quy hoạch.</p>
3	<p>Cử tri Phan Trình Uyển, thôn Nam Rạ, xã Đắc Nia, thành phố Gia Nghĩa kiến nghị: Điều chỉnh quy hoạch đất giáo dục 5,3 ha; vì thời hạn đã quá quy định của Nhà nước, đề nghị cho người dân chuyển đổi để sử dụng đúng mục đích.</p> <p>UBND thành phố Gia Nghĩa trả lời:</p> <p>Quỹ đất giáo dục mà cử tri kiến nghị, thuộc khu dân cư thôn Nam Rạ, xã Đắc Nia đã được Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa) phê duyệt tại Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 01/7/2013. Theo quy hoạch đô thị thì cần đáp ứng nhu cầu sử dụng nhà ở, công trình y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, thương mại, công viên, cây xanh, mặt nước và công trình hạ tầng xã hội khác của Luật Quy hoạch đô thị. Quy hoạch đất trường học là cần phục vụ lợi ích công cộng của cộng đồng dân cư trong khu quy hoạch, thời hạn quy hoạch đến năm 2030; kiến nghị của cử tri cho người dân chuyển đổi để sử dụng đúng mục đích là không có cơ sở và không phù hợp với quy định.</p>
4	<p>Cử tri K'Won, bon Njiêng, xã Đắc Nia, thành phố Gia Nghĩa: Đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết đất ở và đất sản xuất cho bà con vì hiện nay một số hộ dân tộc tại chỗ thiếu đất sản xuất.</p>

UBND thành phố Gia Nghĩa trả lời:

Theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn:

- Về đối tượng: “Hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, định cư thường trú tại địa phương, là hộ nghèo sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp chưa có hoặc chưa đủ đất sản xuất, đất ở và có khó khăn về nhà ở, nước sinh hoạt”.

- Về nguyên tắc: “Hỗ trợ đất sản xuất, đất ở và nhà ở, nước sinh hoạt trực tiếp đến hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo”.

Như vậy, về đối tượng và nguyên tắc hỗ trợ đất sản xuất, đất ở và nhà ở thì đối tượng thụ hưởng phải là những hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

Trường hợp cử tri K’Wom và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ thuộc đối tượng thuộc hộ nghèo nếu thiếu đất ở, đất sản xuất thì liên hệ UBND xã Đăk Nia để đề xuất xem xét giải quyết, hỗ trợ theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Cử tri Bạch Đình Ái, thôn Sơn Trung, xã Đăk Găn, huyện Đăk Mil có ý kiến: Hiện nay, nước giếng của người dân mức lên đỏ như máu nên không thể sử dụng được và địa bàn thôn lại có nhiều người mắc bệnh ung thư. Đề nghị các ngành chức năng về kiểm tra, xét nghiệm nguồn nước.

Sở Y tế trả lời:

5 Tiếp nhận kiến nghị của cử tri, Sở Y tế đã cử Đoàn công tác của Sở, trong đó giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Đăk Mil tổ chức Đoàn công tác đến các hộ dân của thôn Sơn Trung, xã Đăk Găn, huyện Đăk Mil để xác minh, khảo sát môi trường nước, giếng nước và lấy mẫu nước xét nghiệm.

Đoàn đã tiến hành lấy mẫu nước, chưa tìm thấy nguy cơ ô nhiễm nguồn nước tại thôn này, nước tại gia đình ông Bạch Đình Ái hiện không màu, không mùi, không có vị lạ. Hiện tại chưa có kết quả xét nghiệm.

Sau đó, Đoàn tiếp tục điều tra, khảo sát chất lượng nguồn nước tại các khu dân cư lân cận. Tại thôn Bắc Sơn, xã Đăk Găn, huyện Đăk Mil, hầu hết các hộ gia đình sử dụng nước bằng giếng khoan, nguồn nước khi bơm lên có màu đục, để một lúc sau chuyển màu đỏ, có mùi tanh, tiến hành lấy mẫu nước tại hộ gia đình ông Lê Văn Thịnh để xét nghiệm, hiện đang chờ kết quả.

	<p>Sau khi có kết quả xét nghiệm nguồn nước tại địa phương, Sở Y tế sẽ tiếp tục rà soát để xem xét xử lý đối với hoạt động nước sạch và vệ sinh môi trường, đảm bảo tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn.</p> <p>Đối với các trường hợp, người dân sử dụng nguồn nước, nếu phát hiện có bị ô nhiễm, đề nghị báo cáo, phản ánh đến UBND xã Đăk Gắn để tổng hợp, lập danh sách các hộ gia đình nguồn nước sinh hoạt có màu đỏ, mùi hôi, không sử dụng được, để gửi đến cơ quan chức năng theo dõi, đồng thời, thuê đơn vị quan trắc lấy mẫu phân tích, kiểm tra chất lượng nguồn nước, tìm ra nguyên nhân ô nhiễm, kịp thời xử lý cho người dân.</p>
6	<p>Cử tri Lê Văn Thịnh, thôn Bắc Sơn, xã Đăk Gắn, huyện Đăk Mil kiến nghị: Dừng việc nuôi heo tại trang trại của ông Vũ Đình Phong, thôn Bắc Sơn và di dời trại chăn nuôi heo ra khỏi khu vực thôn để đảm bảo khoảng cách với khu dân cư và trường học. Vì, hiện nay trang trại không đảm bảo vệ sinh môi trường, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân trong khu vực. Đề nghị các ngành liên quan thành lập đoàn kiểm tra và quyết định xử lý giải quyết kịp thời, không để bức xúc kéo dài ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.</p> <p>UBND huyện Đăk Mil trả lời:</p> <p>Ngày 14/10/2020, đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND xã Đăk Gắn, Đội Cảnh sát Kinh tế và Môi trường, Công an huyện Đăk Mil, Ban tự quản thôn Bắc Sơn và Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Đăk Nông tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của cử tri đối với trang trại chăn nuôi heo của ông Vũ Đình phong, thôn Bắc Sơn, xã Đăk Gắn.</p> <p>Tại thời điểm Đoàn kiểm tra không phát hiện có mùi hôi và nước thải phát sinh ra môi trường, đồng thời làm việc trực tiếp với hộ ông Trần Văn Học, trú thôn Bắc Sơn, xã Đăk Gắn và một số hộ dân sinh sống gần cơ sở chăn nuôi heo trên, xác nhận thời gian vừa qua không có mùi hôi thối phát sinh ra môi trường như thời gian trước đây.</p> <p>Qua kiểm tra, chủ cơ sở của ông Vũ Đình Phong đã tiến hành cải tạo hệ thống xử lý nước thải, đã đào 07 hố chứa có lót bạt chống thấm và 01 máy ép phân, nước thải đang được lưu chứa trong hầm biogas có lót đáy chống thấm, do chủ cơ sở mới cải tạo hệ thống xử lý nước thải và thả heo được hơn 01 tháng, nên lượng nước thải đang nằm trong hầm biogas, do đó chưa đảm bảo cho việc lấy mẫu để phân tích, đánh giá. Sau khi lấy mẫu và có kết quả phân tích Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, khắc phục hậu quả, đảm bảo môi trường.</p>

	<p>Đoàn kiểm tra, yêu cầu chủ cơ sở chăn nuôi khẩn trương khắc phục các tồn tại như: Lắp đặt hệ thống phun sương phía sau quạt gió, gia cố, đào thêm hệ thống xử lý nước thải, định kỳ hợp đồng với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu để phân tích, đánh giá chất lượng môi trường để các cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân xã Đăk Gằn đánh giá, xử lý.</p>
	<p>IV. Về bồi thường, giải phóng mặt bằng</p>
<p>7</p>	<p>Cử tri Lê Văn Định (Lịch), thôn 8, xã Nam Dong, huyện Cư Jút kiến nghị: Năm 2014, khi Nhà nước triển khai xây dựng đường dây điện 500kV, ông có nhà và đất trồng cây sưa thuộc diện giải tỏa; từ lúc triển khai ông không nhất trí với giá bồi thường của tỉnh, vì giá rất thấp so với giá thị trường. Từ đó đến nay ông đã gửi nhiều đơn đến các cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng theo nguyện vọng của gia đình. Cử tri kiến nghị với các cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm cho gia đình ông.</p> <p>UBND huyện Cư Jút trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ hồ sơ đo đạc địa chính, căn cứ biên bản kiểm kê tài sản, nhà cửa, công trình, vật kiến trúc, đất đai và cây cối bị ảnh hưởng trong hành lang an toàn công trình đường dây 500kV Pleiku2 - Cầu Bông giữa Hội đồng bồi thường với hộ gia đình ông Lê Văn Định (Lịch), Hội đồng bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện đúng quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông, tại thời điểm phê duyệt phương án. - Về bồi thường cây trồng, thực hiện tại Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc Quy định giá bồi thường cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; - Về bồi thường giá đất, thực hiện tại Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2013; - Hỗ trợ về đất, tài sản nằm trong hành lang an toàn, thực hiện tại Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với đất đai và tài sản gắn liền với đất thuộc phạm vi bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp. <p>Về việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông; Hạng mục: Hành lang tuyến; thực hiện tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Cư Jút, tổng số tiền bồi thường hoa màu, tài sản</p>

	<p>là: 76.669.380 đồng.</p> <p>Về việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông; Hạng mục: Bãi tập kết vật liệu, đường tạm thi công, đào đúc móng, đào tiếp địa, lắp dựng cột, kéo rải căng dây; thực hiện tại Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Cư Jút, tổng số tiền bồi thường hoa màu, tài sản là: 22.500.000 đồng.</p> <p>Về việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông; Hạng mục: Hành lang tuyến (đợt 6), thực hiện tại Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Cư Jút, tổng số tiền bồi thường hoa màu, tài sản là: 3.662.500 đồng.</p> <p>Về việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông; Hạng mục: Cây ngã đổ trong hành lang, thực hiện tại Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Cư Jút, tổng số tiền bồi thường hoa màu, tài sản là: 8.070.000 đồng.</p> <p>Về việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông; Hạng mục: Hành lang tuyến, thực hiện tại Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Cư Jút, tổng số tiền bồi thường hoa màu, tài sản là: 98.900.000 đồng.</p> <p>Như vậy, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chi trả cho ông Lê Văn Lịch là: 209.801.880 đồng.</p> <p><i>Về ý kiến giá đền bù của tỉnh thấp so với giá thị trường:</i></p> <p>- Căn cứ các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã tính đúng, tính đủ cho ông Lê Văn Lịch. Vì vậy, kiến nghị của cử tri Lê Văn Lịch là không có cơ sở để giải quyết.</p> <p>Việc ông Lê Văn Lịch trồng 200 cây Sưa dưới đường dây hành lang bảo vệ an toàn lưới điện là vi phạm tại khoản 5, Điều 4 của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. Yêu cầu cử tri Lê Văn Lịch chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hành lang an toàn lưới điện.</p>
8	<p>Cử tri K Biêng, bon Njiêng, xã Đăk Nia, thành phố Gia Nghĩa: Đất tại khu vực thác Liêng Nung bị giải tỏa, cử tri đã kiến nghị lên cấp có thẩm quyền nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị sớm xem xét, giải quyết cho người dân.</p> <p>UBND thành phố Gia Nghĩa trả lời:</p>

	<p>Dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 28 vào Khu du lịch sinh thái, văn hóa kết hợp công viên vui chơi giải trí Liêng Nung đã được Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng 02 đợt, với diện tích 37.487,9m²/20 hộ dân, tổng số tiền là 974.685.400 đồng, các hộ dân đã nhận tiền. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa đang tiến hành thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng với diện tích 9.316,6m²/10 hộ dân. Sau khi phê duyệt xong, Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện chi trả cho các hộ dân theo đúng quy định.</p> <p>Đối với diện tích nằm ngoài phạm vi thi công của dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 28 vào Khu du lịch sinh thái, văn hóa kết hợp công viên vui chơi giải trí Liêng Nung, Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã có Công văn số 857/UBND-TNMT ngày 01/7/2016 về việc giải quyết các kiến nghị dự án công viên vui chơi giải trí Liêng Nung tại xã Đăk Nia, thành phố Gia Nghĩa, theo đó UBND thành phố đã giao cho UBND xã Đăk Nia thông báo cho các hộ dân tiếp tục chăm sóc cây trồng và không phát sinh cây công nghiệp. Khi dự án tiếp tục triển khai thì Nhà nước sẽ thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ theo quy định hiện hành.</p> <p>Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Liêng Nung được tỉnh kêu gọi nhà đầu tư, thực hiện đầu tư dự án, tổng diện tích dự kiến 84 ha và tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Sau khi nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án sẽ tiếp tục triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đối với phần diện tích còn lại.</p>
	<p>V. Về chế độ chính sách</p>
<p>9</p>	<p>Cử tri Đồng Văn Chúc, xã Đăk Wil, huyện Cư Jút kiến nghị: Những người đã từng có thời gian tham gia các chiến trường là người có công với cách mạng, muốn được hưởng chế độ theo quyết định của Nhà nước phải có đầy đủ các chứng từ, hồ sơ gốc hoặc xác nhận của đơn vị cũ, nên gây rất nhiều khó khăn, còn nhiều người chưa được giải quyết chế độ, chính sách. Đề nghị xem xét, đơn giản các thủ tục để người có công được hưởng các chế độ.</p> <p>Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời:</p> <p>Cử tri không phản ánh rõ chế độ, chính sách thuộc quyết định nào của Thủ tướng Chính phủ, nên không có cơ sở để trả lời cho cử tri. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng là quân nhân, dân quân du kích, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc</p>

đã phục viên, xuất ngũ, về địa phương; Vì vậy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông trả lời việc thực hiện chế độ chính đối với những trường hợp có thời gian tham gia ở các chiến trường là người có công với cách mạng, được hưởng chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước, như sau:

1. Quy định về giải quyết hồ sơ hưởng chế độ, chính sách tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như sau: Số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005; Số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011; Số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Hồ sơ được phân thành 02 loại: Hồ sơ có giấy tờ gốc, giấy tờ liên quan và hồ sơ không còn lưu giữ được các loại giấy tờ liên quan.

- Trường hợp còn giữ được hồ sơ có giấy tờ gốc, giấy tờ liên quan:

Thực hiện theo các Thông tư Liên tịch số: Số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005; Số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008; Số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012; Số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Liên Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính về hướng dẫn lập hồ sơ, giải quyết chế độ, chính sách.

Nếu cử tri có một trong các loại giấy tờ gốc, giấy tờ liên quan được quy định tại các Thông tư nêu trên, thì liên hệ với Hội đồng chính sách các xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn, lập hồ sơ giải quyết chế độ chính sách. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không quy định thêm thủ tục nào ngoài quy định nêu trên và tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết chế độ cho đối tượng chính sách;

- Trường hợp cử tri không còn giữ được giấy tờ gì thì được phân làm hai loại hồ sơ:

+ Đối với trường hợp là quân nhân, dân quân du kích, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc đã phục viên, xuất ngũ về địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, thì hồ sơ lập tại nơi cư trú, có đồng đội đi cùng và chính quyền địa phương xác nhận quá trình nhập ngũ, xuất ngũ, công tác của cử tri. Quy trình xét duyệt và hồ sơ khi cử tri có giấy tờ gốc, giấy tờ liên quan.

+ Đối với trường hợp cử tri là quân nhân, dân quân du kích, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, xuất ngũ về địa phương nơi quê quán quân nhân rồi chuyển vào tỉnh Đắk Nông để sinh sống.

Các đối tượng chính sách nhập ngũ, xuất ngũ, trực tiếp tham gia

	<p>chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở quê quán, nên địa phương nơi cư trú không nắm rõ được quá trình công tác của cử tri, vì vậy, đối với trường hợp này bắt buộc phải về nơi quê quán lập hồ sơ, để Hội đồng chính sách nơi quê quán xét duyệt, nếu đủ điều kiện thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quê quán làm công văn di chuyển hồ sơ, đề nghị nơi cư trú xét duyệt, giải quyết chế độ; Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, sau khi nhận được hồ sơ tổ chức xét duyệt, nếu đủ điều kiện thì làm công văn đề nghị cấp trên giải quyết theo đúng quy định, bảo đảm công bằng, dân chủ, đúng đối tượng và kịp thời; bên cạnh đó phải bảo đảm chặt chẽ, không để kẻ xấu lợi dụng sơ hở để lập hồ sơ hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thủ tục hồ sơ đơn giản, theo đúng thông tư quy định.</p> <p>2. Đến nay, những hồ sơ đã được xác lập ở cấp xã đều được xét duyệt và giải quyết chế độ kịp thời, không để tồn đọng hồ sơ ở các cấp; những hồ sơ không đủ điều kiện được trả lại đúng quy định, đúng đối tượng. Những đối tượng chính sách chưa lập hồ sơ, đề nghị liên hệ với Hội đồng chính sách hoặc Ban Chỉ huy quân sự huyện nơi cư trú để được hướng dẫn và giải quyết chế độ.</p>
10	<p>Cử tri Nguyễn Đình Cát, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đắc Som, huyện Đắc Glong: Đề nghị tỉnh tăng cường kiểm tra, rà soát lại đối tượng người có công để đảm bảo sự công bằng, xử lý nghiêm các đối tượng khai man, giả mạo hồ sơ để trục lợi từ chính sách của Nhà nước.</p> <p>UBND huyện Đắc Glong trả lời:</p> <p>Công tác kiểm tra, rà soát và quản lý người có công với cách mạng là nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên, liên tục. Hàng năm, UBND huyện Đắc Glong đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện việc thanh tra, kiểm tra hồ sơ giải quyết chế độ người có công trên địa bàn huyện Đắc Glong. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện. Đến thời điểm hiện tại UBND huyện chưa phát hiện trường hợp có hồ sơ khai man, giả mạo để trục lợi từ Ngân sách nhà nước. Trường hợp, cử tri có phát hiện cụ thể trường hợp có hành vi khai man, giả mạo hồ sơ, giấy tờ giả mạo để khai man nhằm trục lợi thì phản ánh trực tiếp cho cơ quan chức năng hoặc qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện để xử lý theo quy định của pháp luật.</p>
11	<p>Cử tri Y Huân, bon Đắc Krai, xã Đắc Gắn, huyện Đắc Mil có ý kiến: Hiện nay con em đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn xã đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng ra trường nộp hồ sơ xin việc tại huyện và tỉnh nhưng chưa được giải quyết, nên bà con rất bức xúc. Đề nghị các cơ</p>

quan chức năng xem xét quan tâm, tạo nguồn cán bộ là con em đồng bào dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan, ban ngành.

Sở Nội vụ trả lời:

1. Tạo điều kiện, giải quyết việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã tốt nghiệp có trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 về việc phê duyệt Đề án bố trí, sử dụng sinh viên là người dân tộc thiểu số vào công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2021; Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 11/5/2017 về thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong thời kỳ mới để xem xét, bố trí số lượng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số phù hợp trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

2. Theo quy định tại khoản 4, Điều 1 của Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trong đó, quy định:

“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển hoặc gửi hồ sơ tới các cơ quan, đơn vị dự kiến sử dụng để xét tuyển vào vị trí việc làm theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp”. Như vậy, người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp không được tiếp nhận vào công chức, viên chức và phân công công tác như quy định trước đây tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP mà thực hiện việc tuyển dụng theo trình tự, thủ tục chung quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

3. Tại điểm b, khoản 1, Điều 5 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, quy định:

“b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con

	<p><i>Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2”</i></p> <p>Hiện nay, đối với ngành y tế, Sở Y tế đã ban hành Thông báo số 101/TB-SYT ngày 06/10/2020 về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Y tế năm 2020 bằng phương thức xét tuyển cạnh tranh.</p> <p>Do vậy, đề nghị cử tri Y Huân theo dõi Thông báo tuyển dụng của Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của cơ quan, đơn vị để theo dõi thông tin, nếu cử tri có nhu cầu về ngành Y tế.</p>
12	<p>Các cử tri là cán bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục kiến nghị: Hiện nay ở cơ sở chỉ có 3 chức danh Bí thư, Thôn trưởng, Trưởng Ban công tác Mặt trận là được hưởng phụ cấp, ngoài ra một số tổ chức đoàn thể như Chi hội Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, Chi đoàn thanh niên không có phụ cấp. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sớm có chính sách phù hợp cho cán bộ thôn, bon, tổ dân phố.</p> <p>Sở Nội vụ trả lời:</p> <p>Căn cứ Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, theo đó: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có). Tại khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố được tính theo ngày công lao động bằng hệ số 0,1 mức lương cơ sở.</p> <p>Đồng thời, tại khoản 3, Điều 1 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức danh số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Quyết định số</p>

	<p>11/2014/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh, đã quy định rõ cách chi đối với người tham gia trực tiếp vào việc của thôn, tổ dân phố. Vì vậy, một số tổ chức đoàn thể ở thôn, tổ dân phố khi tham gia trực tiếp vào công việc của thôn, tổ dân phố thì được hưởng theo quy định nêu trên.</p>
	<p>VI. Về lĩnh vực nông nghiệp</p>
13	<p>Cử tri Lê Thị Lan, thôn 9, xã Nam Dong, huyện Cư Jút kiến nghị: Hiện nay, người dân đã đầu tư chuyển đổi một số cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; nhưng đầu ra cho sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị các cơ quan chức năng có giải pháp giúp giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp cho người nông dân.</p> <p>UBND huyện Cư Jút trả lời:</p> <p>Trong những năm vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Cư Jút đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các phòng, ban chức năng của huyện xây dựng chuỗi liên kết sản phẩm trên địa bàn huyện. Đối với các sản phẩm sản xuất theo quy hoạch vùng đã được phê duyệt, tham gia chuỗi liên kết sản phẩm hàng hóa thì sản phẩm sản xuất ra sẽ được các đơn vị thu mua và giá cả mặt hàng ổn định hơn. Đề nghị các hộ dân trên địa bàn huyện cần sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa. Đối với các dân sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nên liên kết lại với nhau để tạo chuỗi giá trị trong sản xuất sản phẩm hàng hóa. Trước khi trồng loại cây, nên nghiên cứu đầu ra của thị trường, tham khảo các cơ quan chức năng để trồng loại cây cho phù hợp, đúng quy hoạch, đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm hàng hóa.</p>
14	<p>Cử tri Y Huân, bon Đăk Krai, xã Đăk Gắn, huyện Đăk Mil có ý kiến: Hiện nay mặc dù vào mùa mưa nhưng trên địa bàn xã Đăk Gắn rất thiếu nước sinh hoạt và nước tưới cho cây trồng, cử tri xã đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư công trình đập thủy lợi chứa nước để nhân dân trên địa bàn xã và huyện Cư Jút giáp ranh với xã có nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất.</p> <p>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:</p> <p>Trước tình hình thiếu nước sinh hoạt tại xã Đăk Gắn, huyện Đăk Mil, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 265/BC-SNN ngày 28/5/2020, Báo cáo tình hình thiếu nước sinh hoạt tại Trạm cấp nước tập trung xã Đăk Gắn, huyện Đăk Mil.</p> <p>Vấn đề thiếu nước sinh hoạt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xin chủ trương nâng cấp, sửa chữa Công trình cấp nước tập trung xã Đăk Gắn với phương án: Kết nối tuyến ống cấp nước từ công trình cấp nước xã Đăk R'La về công trình</p>

	<p>cấp nước xã Đăk Găn, trong đó mở rộng hệ thống xử lý nguồn nước thô tại công trình cấp nước xã Đăk R'La, nâng cấp hệ thống thiết bị và làm mới hệ thống đường ống truyền tải sau khi nguồn nước đã xử lý đến công trình cấp nước tập trung xã Đăk Găn cho người dân sử dụng.</p> <p>Về giải pháp lâu dài, cần bố trí nguồn vốn ngân sách để nâng cấp, mở rộng, bổ sung nguồn nước mặt từ công trình cấp nước xã Đăk R'La tới công trình cấp nước xã Đăk Găn với kinh phí dự kiến là 4,2 tỷ đồng.</p> <p>- Về vấn đề thiếu nước phục vụ sản xuất, địa bàn bon Đăk Krai, xã Đăk Găn, huyện Đăk Mil và vùng lân cận huyện Cư Jút qua rà soát chưa được đầu tư xây dựng công trình thủy lợi hồ chứa nước, người dân thiếu nước sinh hoạt và nước tưới cho cây trồng. Để giải quyết vấn đề trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm triển khai đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Hồ chứa nước Đăk Gang, xã Đăk Găn. Sau khi dự án triển khai xây dựng sẽ giải quyết được vấn đề thiếu nước sinh hoạt và nước tưới cho cây trồng trên địa bàn xã Đăk Găn.</p>
15	<p>Cử tri Phan Văn Minh, bon Ting Wel Đom, xã Đăk Nia, thành phố Gia Nghĩa: Công tác xây dựng nông thôn mới ở xã Đăk Nia nói chung, các thôn, bon nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn về thực hiện một số tiêu chí như đường giao thông nông thôn, nước sạch, nước sinh hoạt, đất sản xuất, đất ở, điện, y tế, giáo dục... Muốn duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới, đề nghị các cấp quan tâm đầu tư các vấn đề nói trên.</p> <p>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:</p> <p>Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, hợp với lòng dân; vì vậy, trong thời gian qua phong trào xây dựng nông thôn mới đã diễn ra mạnh mẽ, sôi nổi ở khắp các vùng nông thôn, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Triển khai thực hiện Chương trình, hầu hết các xã trên địa bàn tỉnh có xuất phát điểm rất thấp, nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của người dân trên địa bàn tỉnh, do đó Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, đổi mới, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng kiên cố, từng bước đáp ứng được nhu cầu cần thiết của người dân vùng nông thôn; thu nhập, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện; chất lượng về giáo dục, y tế, văn hóa vùng nông thôn ngày càng phát triển. Đến nay, toàn tỉnh đã có 22/60 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Đăk Nia, thành</p>

	<p>phố Gia Nghĩa được công nhận đạt chuẩn năm 2018.</p> <p>Quan điểm chỉ đạo trong xây dựng nông thôn mới là có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc, luôn luôn hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 như xã Đăk Nia, thành phố Gia Nghĩa hiện nay đang tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; Bộ tiêu chí vườn mẫu, rẫy mẫu để ngày càng bền vững hơn; đặc biệt tập trung đối với các nội dung về hệ thống đường giao thông, nước sạch, điện, y tế, giáo dục, môi trường, thu nhập, việc làm, văn hóa, an ninh trật tự...</p> <p>Riêng đối với xã Đăk Nia, trong năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã hỗ trợ 855 triệu đồng để xây dựng 1,9 km đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã và 1,32 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 04 phòng thành Nhà hiệu bộ và cải tạo, nâng cấp sân, đường nội bộ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Văn Ôn.</p> <p>Mục tiêu xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo phương châm Nhà nước hỗ trợ và nhân dân là chủ thể thực hiện. Do vậy, để duy trì xã nông thôn mới, tiến tới xã nông thôn mới nâng cao thì rất cần sự vào cuộc của người dân, cùng với các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị là hết sức quan trọng, đây là yếu tố quyết định thành công của phong trào xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.</p>
	<p>VII. Lĩnh vực pháp luật</p>
<p>16</p>	<p>Cử tri Giàng A Châu, thôn 3 và rất nhiều cử tri tại xã Đăk Som, huyện Đăk Glong và một số cử tri khác kiến nghị: Vì nhiều lý do nên việc nhập khẩu cho các hộ gia đình không được, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm hơn nữa, sớm có hướng giải quyết để các hộ gia đình an tâm làm ăn, sinh sống trên địa bàn.</p> <p>UBND huyện Đăk Glong trả lời:</p> <p>Khu vực Đăk Nang gồm các thôn 1,2,3,4 đa số là người dân tộc Mông, di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc vào sinh sống tại địa phương từ nhiều năm nay, trước khi đến xã Đăk Som, các hộ dân đã di cư đến rất nhiều nơi, sau đó mới đến cư trú ổn định tại xã Đăk Som. Khi di cư các hộ dân không có các loại giấy tờ tùy thân, khi Công an xã hướng dẫn và yêu cầu công dân về địa phương nơi cư trú cũ, cắt chuyển khẩu vào để đăng ký và cấp sổ hộ khẩu, nhưng công dân không thực hiện. Một số trường hợp có hồ sơ nhưng công dân lại làm nhà ở và cư trú ngoài khu vực quy hoạch khu dân cư, do đó Công an xã không có cơ sở để đăng ký và cấp sổ hộ khẩu cho công dân.</p>

	<p>Mặt khác, một số trường hợp khi sinh con, nhưng không thực hiện ngay việc khai báo, không có giấy chứng sinh, không đăng ký khai sinh và đăng ký nhập khẩu, nhiều trường hợp để một thời gian dài, có trường hợp đến khi cho con em đi học, thì mới làm thủ tục để đăng ký hộ khẩu, do đó gây rất nhiều khó khăn cho công tác đăng ký, quản lý cư trú, cũng như công tác đăng ký nhập khẩu cho công dân. Để tránh tình trạng công dân đăng ký ở nhiều nơi, Công an xã phải gửi phiếu xác minh ở nhiều nơi để xác minh những công dân đó có đăng ký cư trú ở nơi khác không, khi nhận được trả lời xác minh của các địa phương, Công an xã mới có cơ sở nhập khẩu cho công dân. Để khắc phục tình trạng trên, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong tiếp tục chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để nhân dân biết và chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu công dân chấp hành đúng các quy định về công tác đăng ký, quản lý cư trú.</p>
	<p>VIII. Lĩnh vực Y tế</p>
<p>17</p>	<p>Cử tri công tác trong ngành Y tế có ý kiến: Việc giao biên chế, xác định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện nay đang gặp nhiều khó khăn. Cần sớm phê duyệt Đề án vị trí việc làm và xác định số lượng người làm việc trong các đơn vị một cách khách quan, khoa học để đảm bảo các hoạt động trong giai đoạn bình thường và khi có dịch bệnh xảy ra. Do đó, kính đề nghị UBND tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh tăng số lượng người làm việc ở các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh và sớm phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị ngành y tế để có cơ sở cho việc giao số người làm việc và thực hiện tinh giản biên chế.</p> <p>Sở Y tế trả lời:</p> <p>Trong những năm qua, UBND tỉnh đã nhiều lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ về việc thiếu biên chế của toàn tỉnh. Năm 2018, với số lượng biên chế được bổ sung, UBND tỉnh đã bố trí tăng cho ngành y tế 75 biên chế, đây là sự quan tâm rất lớn của UBND tỉnh đối với sự nghiệp y tế của tỉnh. Tuy nhiên, đến nay Bộ Nội vụ chưa có ý kiến thẩm định bổ sung số lượng người làm việc mà tiếp tục giảm 371 biên chế sự nghiệp toàn tỉnh năm 2021, đồng thời đề nghị tỉnh Đắk Nông thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về tinh giản biên chế. Hằng năm, Trung ương cắt giảm biên chế sự nghiệp toàn tỉnh thì ngành y tế cũng bị cắt giảm và là ngành phải cắt giảm nhiều. Từ năm 2015 đến nay đã cắt giảm biên chế với tổng số là 142 biên chế và dự kiến tiếp tục giảm của ngành y tế 79 biên chế năm 2021.</p>

Trước tình hình biên chế còn thiếu như trên, Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh xem xét giao cho các Sở, ngành trong tỉnh để cùng tìm hướng giải quyết. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành thực hiện một số giải pháp, trong đó có việc thực hiện lộ trình tự chủ tại một số đơn vị y tế, từ đó có được biên chế để thực hiện tinh giản và bố trí cho các đơn vị còn lại. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt danh mục, bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp y tế, gồm:

- Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2020 về việc phê duyệt Danh mục, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông

- Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2020 về việc phê duyệt Danh mục, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông

- Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2020 về việc phê duyệt Danh mục, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông;

- Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 về việc phê duyệt Danh mục, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông;

- Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 về việc phê duyệt Danh mục, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Giám định Y khoa trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông;

Việc xác định số lượng người làm việc: Trên cơ sở Quyết định phê duyệt danh mục, bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm của UBND tỉnh và Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế về định mức số lượng người làm việc của các đơn vị y tế, Sở Y tế sẽ chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng số lượng người làm việc theo quy định và gửi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền. Hiện nay, các giải pháp để giải quyết việc thiếu biên chế và số lượng người làm việc tại các đơn vị đang được tiến hành gấp rút. Trong đó có các giải pháp sau:

- Về phê duyệt phương án tự chủ của Trung tâm Y tế Đắk R'Lấp: Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản xin ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Y tế trước khi triển khai thực hiện. Nếu thực hiện thành công thì số biên chế hiện đang giao cho Trung tâm Y tế huyện Đắk R'Lấp để thực hiện lộ trình tinh giản biên chế, số còn lại (nếu có) sẽ phân bổ, bổ sung một phần biên chế đang thiếu cho các đơn vị khác trong ngành. Tuy nhiên, hiện nay

	<p>chưa có hướng dẫn của Trung ương cho việc tự chủ của Trung tâm Y tế đa chức năng đã ảnh hưởng đến việc phê duyệt đề án.</p> <p>- Khi Đề án vị trí việc làm được phê duyệt, Sở Y tế sẽ triển khai để các đơn vị được ký kết các loại hợp đồng theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 về một số giải pháp đối với biên chế sự nghiệp và giáo dục để các đơn vị chủ động trong việc bố trí nguồn nhân lực.</p> <p>Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới Sở Y tế sẽ có định hướng cụ thể phát triển ngành y tế, nhằm phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân tỉnh Đắk Nông được tốt hơn.</p>
	<p>IX. Một số ý kiến khác</p>
<p>18</p>	<p>Cử tri K'Wơn, bon Njiêng, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa phản ánh: Hiện nay có một số người đồng bào dân tộc tại chỗ không biết chữ, khi đến Ngân hàng vay vốn thì được trả lời những người không biết chữ, không biết ký tên vào sổ vay vốn ngân hàng nên không cho vay. Đề nghị các Ngân hàng xem xét, có hướng xử lý phù hợp, tạo điều kiện để người dân được vay vốn phát triển sản xuất.</p> <p>Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đắk Nông trả lời:</p> <p>Theo Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, theo đó tổ chức tín dụng xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau:</p> <p>i) Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;</p> <p>ii) Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp;</p> <p>iii) Có phương án sử dụng vốn khả thi;</p> <p>iv) Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.</p> <p>Các ngân hàng dựa vào các điều kiện trên để giải quyết cho vay đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn tại đơn vị mình; trường hợp các ngân hàng không giải quyết cho vay đối với quý khách hàng có thể là do khách hàng không đáp ứng một trong những điều kiện đã nêu ở trên và không có quy định nào từ chối cho vay đối với khách hàng không biết chữ, không phân biệt đồng bào dân tộc thiểu số hay đa số.</p>

	<p>- Sau khi tiếp nhận thông phản ánh của cử tri K'Won, Bon Njiêng, xã Đăk Nia, thành phố Gia Nghĩa. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đăk Nông đã cử cán bộ trực tiếp làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh thành phố Gia Nghĩa để xác minh, làm rõ nội dung cử tri phản ánh để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Tuy nhiên, đến nay các ngân hàng trên vẫn chưa xác định được cán bộ tín dụng nào đã trả lời với khách hàng (K'Won) nội dung đó. Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đăk Nông sẽ chỉ đạo các Ngân hàng trên địa bàn quan tâm, tạo điều kiện để khách hàng nói chung và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ nói riêng được vay vốn để phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc trả lời, giải thích cụ thể cho khách hàng vay vốn hiểu rõ các quy định về cho vay của Ngân hàng để tránh tình trạng khách hàng hiểu nhầm trong quan hệ tín dụng với Ngân hàng.</p>
19	<p>Cử tri Phan Uyên và H'Thanh, xã Đăk Nia, thành phố Gia Nghĩa: Đề nghị cấp nước sạch về thôn Nam Rạ và bon Phai Kol Pru Đăng cho bà con có nước sinh hoạt hàng ngày.</p> <p>UBND thành phố Gia Nghĩa trả lời:</p> <p>- Đối với công trình nước sạch bon Phai Kol Pru Đăng, xã Đăk Nia: Đến nay công trình đã hư hỏng hệ thống đường ống, giếng hết nước, không đủ để cấp nước sinh hoạt cho người dân. Hiện nay Công ty Cổ phần cấp nước và Phát triển công trình đô thị tỉnh Đăk Nông đã cấp nước sạch đi qua khu vực bon Phai Kol Pru Đăng, xã Đăk Nia. Vì vậy, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, UBND thành phố đề nghị cử tri và các hộ dân tại Bon Phai Kol Pru Đăng với UBND xã Đăk Nia để được tổng hợp nhu cầu sử dụng nước sạch và gửi Công ty Cổ phần cấp nước và Phát triển công trình đô thị tỉnh Đăk Nông để được xem xét đầu tư vào công trình nước sạch.</p> <p>- Đối với việc cấp nước sạch tại thôn Nam Rạ, xã Đăk Nia: Do địa bàn thôn Nam Rạ nằm cách xa khu vực đường nước sạch, dân cư sống rải rác. Do vậy, UBND thành phố yêu cầu UBND xã Đăk Nia rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân và đề xuất UBND thành phố cho chủ trương đầu tư công trình nước sạch tại địa điểm nêu trên.</p>
	<p>Tổng cộng: 19 nội dung</p>

